

Sống đạo hôm nay: “Hãy tin vào Chúa, Đấng giúp chúng ta trong mọi sự.” (Thánh nữ Mary Mackillop)



**CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE
VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE**

Administration: 51 Mitchell St Brunswick VIC 3056
Telephone: 0412 560 445 - 0422 870 414
www.vietcatholicmelbourne.org.au
ABN 74 690 227 579

Hiệp thông mừng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời

Kính thưa quý cha Tuyên úy
Quý linh mục tu sĩ và quý cộng đồng CGVN/TGP Melbourne,
Quý Ban Mục vụ và quý Hội đoàn,
Quý ông bà anh chị em thân thương.

Thảm họa đã năm tháng kể từ ngày bệnh dịch Covid-19 bùng phát (3/2020) và theo lệnh của Chính phủ địa phương lần Liên bang Úc Châu, chúng ta đã không thể tụ họp nhau đông đủ để cử hành các nghi lễ phụng vụ Bí tích ngay cả Tuần thánh...

Mặc dầu nhiều nơi trên thế giới, luật lệ Y tế và cách ly đã được nới lỏng, các thánh đường được mở cửa và giáo dân được tới thánh đường mặc dù còn bị giới hạn khoảng 100 người tham dự và phải tuân thủ các điều kiện giãn cách, Y tế v.v... thì tại tiểu bang Victoria của chúng ta, cơn dịch lại đang bùng phát mạnh mẽ khiến chính phủ tiểu bang phải ban hành lệnh cách ly cấp 4 và lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, các thánh đường phải đóng cửa, các nghi lễ bị đình chỉ ngoài trừ lễ tang được cử hành với 10 người tham dự; còn các thánh lễ khác bị đình chỉ, linh mục chỉ được dâng lễ riêng hoặc trực tuyến với giới hạn chỉ có tối đa 4 người hiện diện để giúp cử hành thánh lễ như đọc sách, xướng hát, đánh đàn và chuyên viên kỹ thuật...

Trước tình trạng này Ban Tuyên úy cùng Ban điều hợp Cộng đồng Công giáo Việt Nam TGP Melbourne vẫn thường xuyên liên kết chặt chẽ với nhau và gửi tới quý cộng đoàn và tất cả quý vị những thông tin cần thiết... Quý cha cố gắng cử hành các Thánh lễ trực tuyến để cầu nguyện và liên đới với tất cả ông bà anh chị em.

Trong tháng Tám này có hai lễ quan trọng:

- Thứ Bảy 8/8/2020 là lễ kính Thánh Mary MacKillop, vị thánh tiên khởi và duy nhất của nước Úc
- và ngày 15/8/2020 lễ kính Mẹ Maria Hồn xác lên trời,

Chúng ta hiệp thông với nhau để khẩn Mẹ và nữ thánh Mary MacKillop thương giúp Giáo hội, thế giới nói chung và đặc biệt tiểu bang của chúng ta mau chấm dứt được cơn đại dịch, để chúng ta có thể trở lại cuộc sống thường nhật trong cuộc sống gia đình và cộng đoàn.

Chúng tôi cũng nhìn nhận Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt chúng ta, một số ông bà anh chị em đã bị covid-19 tấn công và đặt để chúng ta cùng mọi người trong tình trạng hoang mang lo sợ và cần phòng... Trong cộng đồng cũng có nhiều bác sĩ, y tá và các nhân viên xã hội cùng các linh mục là những người đang ở tuyến đầu, đối diện với nạn nhân của cơn dịch... Chúng ta cầu nguyện cho nhau và khẩn cầu Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ tất cả chúng ta khỏi những nguy hiểm của cơn dịch...

Trong tinh thần đó, chúng tôi xin đại diện quý cha Tuyên úy, Ban điều hợp để gửi lời chào thăm tới quý cha, quý tu sĩ và quý cộng đoàn và kêu gọi hãy hiệp thông khẩn cầu Thánh nữ Mary MacKillop và đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria Hồn xác về trời thương gìn giữ chúng ta trong an bình và giúp cho Tiểu bang chúng ta nói riêng và toàn thế giới mau thoát khỏi cơn đại dịch này.

Nguyện xin Mẹ Lavang và các Thánh tử đạo Việt Nam thương phù giúp Giáo hội Quê hương Việt Nam và các con cái của Mẹ đang sống khắp nơi ở hải ngoại được Mẹ bao bọc chở che trong tà áo dịu hiền của Mẹ.

Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ Lavang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam,

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
(Điều hợp viên TU/CDGVN Melbourne) 7/8/2020



Saint Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Tel: (03) 9376 4864 - MoB: 0423 692 293

Email: josquocsss@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 09.08.2020

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN- NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Halleluia. "Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa." **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống đời đời



HÃY ĐÉN THỜ
LẠY
MỖI NGÀY

Chủ đề:

**Chúa Nhật 19
TN A**

"Xin truyền
cho con đi
trên mặt nước
mà đến cùng
Thầy" (Mt 14,
22-33)



Đóng góp trong Tuần



St Vincent Liem, Cat commu
BSB: 083 355
Ac No: 628 745 710

THÁNH LỄ MỖI NGÀY

Trực tiếp

Ngày thường

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 lúc: 6.30pm

Ngày Chúa Nhật

11.30am: Thánh lễ

3.00pm: Giờ LCTX

Thứ 6 Đầu Tháng: 3.00pm; LCTX

19th Sunday, Ordinary Time, Year A

Gospel Reflection

Once again Matthew uses a story already found in Mark's gospel but makes a significant change by adding the episode of Peter walking on the water. We read this as a miracle story, which it is, but it is also a revelation of God, similar to the revelation Elijah on Mount Horeb. In the Old Testament only God is the one who has mastery over the sea. Matthean Jewish community would be well aware of the many references in the Scriptures to God's power over the sea. When Jesus comes walking on the waves he is displaying to the disciples his divine identity for he shows that he now exercises power over the sea that belongs only to God. Later he even speaks to them using the Divine Name, "I AM," when he says, "I AM. Do not be afraid."

But what about Peter? Peter displays both the courage and frailty of all disciples. Invited by Jesus to come to him, Peter shows courage in venturing out of the boat into the stormy waters but then reality sets in and his faith wavers. Most of us are caught somewhere in Peter's story, living within the courage of Christian commitment, and the doubts that unsettle our faith. Peter's cry is our prayer, "Lord! Save me!" And Jesus reaches out his hand – to Peter, and to us.

Sister Mary Coloe PBVM from *Sundays under the Southern Cross*

Phép lạ chữa lành hoàn toàn diễn ra bên mộ Thánh Mary MacKillop.

(Tổng hợp từ tờ Catholic Weekly)

Các triệu chứng bệnh Parkinson của anh Ricky Peterson biến mất ngay lập tức sau khi cầu nguyện tại ngôi mộ của Thánh Mary MacKillop. Sau đúng chính xác 10 năm, anh Ricky Peterson, người Mỹ cư ngụ tại Kansas City, Hoa Kỳ, đã lại quỳ gối một lần nữa trước ngôi mộ của Thánh Mary MacKillop ở ngoại ô Bắc Sydney, Úc Đại Lợi, lần này với những lời cầu nguyện tạ ơn phép lạ kỳ diệu và ngoạn mục đã thay đổi cuộc đời anh một thập kỷ trước đó. Peterson, 57 tuổi, lần đầu tiên quỳ trước ngôi mộ như một người hành hương trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney và dâng lên một lời cầu mà anh sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Anh đã xin vị thánh đầu tiên của nước Úc cầu bầu cùng Chúa cho anh thoát khỏi chứng bệnh Parkinson mà anh phải chịu đựng trong chín năm qua.

Anh Peterson nói: "Tôi nói, lạy mẹ Mary, con cầu xin mẹ đồng hành với con trong lời cầu nguyện tối nay. Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, con không dám mong gì xin hơn là xin Chúa cắt khỏi con căn bệnh Parkinson và chứng run rẩy này ở nơi chôn cất mẹ thánh Mary. Con sẽ tiến ra và cao rao danh thánh Chúa."

Chỉ 10 phút sau đó, khi người cha của năm đứa con này ngồi trên tàu điện, đi cùng con gái út của mình về gia đình đang cho họ ở trọ, lần đầu tiên anh nhận thấy triệu chứng run rẩy ở cánh tay phải của mình đã biến mất.

Trong 10 năm qua, Peterson không cảm có thấy dấu hiệu dù nhỏ về sự quay trở lại của bệnh Parkinson. Maura tin rằng chồng cô đã được chữa lành bởi vì anh đã cầu xin Chúa một cách nhiệt thành.

Peterson bây giờ chia sẻ câu chuyện của mình với bất cứ ai lắng nghe, cả các tín hữu lẫn những người vô thần. Anh mang theo một chồng các thẻ cầu nguyện trên đó in những trích dẫn các câu nói nổi tiếng của thánh nhân.

CÁCH GỬI TIỀN ỦNG HỘ CHO TỔ CHỨC CATHOLIC CARE

1. Qua mạng Internet (**Online donation**): xin truy cập vào website www.ccam.org.au/SundayAppeal
2. Bưu điện (**Post**): CatholicCare, PO Box 196. East Melbourne Vic 8002.

(Quý vị cần receipt để khai thuế, xin quyên góp và liên hệ trực tiếp với CatholicCare)

3. Qua tài khoản của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm (*quyên góp chung như một Cộng đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm*).

St Vincent Liem, Vietnamese Catholic Community

BSB: 083 355

Account No: 62 874 5710

Xin ghi rõ: TIỀN ỦNG HỘ CHO CatholicCare.

Chúng ta sẽ bắt đầu quyên góp từ Thứ hai 03/08 đến Chúa Nhật 31/08/2020. Sau khi tổng kết, số tiền quyên góp chung của Cộng đoàn sẽ được công bố trên Facebook và website của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Xin chân thành cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em và xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc phúc lành cho Trung Tâm thánh Vinh Sơn Liêm, cho mỗi gia đình và mỗi người chúng ta.

30-07-2020

Tuyên Ủy

Lm. Giuse Nguyễn Bảo Quốc, SSS